

เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจของออสเตรียพึ่งพาการผลิตภาคอุตสาหกรรมและรายได้จากการค้า การบริการและการท่องเที่ยวเป็นหลัก อาศัยจุดเด่นในการเชื่อมโยงระบบการเงินการธนาคารระหว่างยุโรป ตะวันตก กลาง และตะวันออก จนทำให้ปัจจุบันเป็นประเทศที่มั่งคั่งประเทศหนึ่งในยุโรป มีรายได้ประชาชาติต่อหัว 35,500 ดอลลาร์สหรัฐ ประชาชนมีการศึกษาสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

อุตสาหกรรมการผลิตที่สำคัญ คือ เครื่องจักร และอุปกรณ์รถยนต์และส่วนประกอบรถยนต์ โลหะ เหล็กและเหล็กกล้า กระดาษ อุตสาหกรรมเคมี และสิ่งทอ แม้ว่าอุตสาหกรรมเกษตรจะมีขนาดเล็กแต่มีความก้าวหน้าสูง สามารถผลิตให้เพียงพอบริโภคภายในประเทศ สินค้าหลักได้แก่ ธัญพืช มันฝรั่ง ไวน์ ผลไม้ ผลิตภัณฑ์นม ปศุสัตว์ และไม้

ระบบเศรษฐกิจของออสเตรียเป็นแบบเสรีนิยมผสมสังคมนิยม ประชาชนมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและทรัพย์สิน แต่รัฐจะเข้ามา มีบทบาทในการดำเนินภาคอุตสาหกรรมหลักที่สำคัญและกิจการสาธารณูปโภค

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ออสเตรียดำเนินนโยบายเป็นกลางตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง และประสบความสำเร็จในการสถาปนากรุงเวียนนาเป็นสำนักงานแห่งที่สามขององค์การสหประชาชาติเมื่อ ค.ศ. 1979 ออสเตรียให้ความสำคัญกับความร่วมมือในกรอบสหภาพยุโรปโดยเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1995

นโยบายเป็นกลางของออสเตรียเป็นไปในลักษณะ active neutrality โดยให้ความร่วมมือในการรักษาสันติภาพและให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชน และการบรรเทาภัยพิบัติ รวมทั้งเน้นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม และการพัฒนา

ไทย-ออสเตรีย

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับออสเตรียมีมายาวนานกว่า 129 ปี (ออสเตรียส่งผู้แทนทางการทูตมาประจำการที่ไทยตั้งแต่ ค.ศ. 1878) แต่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อ 2 กรกฎาคม ค.ศ. 1953 ปัจจุบัน ไทยมีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา และมีสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำเมือง Innsbruck, Salzburg และ Dornbirn ส่วนฝ่ายออสเตรียมีสถานเอกอัครราชทูตอยู่ที่กรุงเทพฯ และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ที่จังหวัดเชียงใหม่ และภูเก็ต

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา

Cottagegasse 48, 1180 Vienna

โทรศัพท์ (+43-1) 478-3335

โทรสาร (+43-1) 478-2907

E-mail: thai.vn@embthai.telecom.at

หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศออสเตรียเป็นระยะเวลาบางโปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่ต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนาเพื่อประโยชน์ในการติดต่อหรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

โทรศัพท์ 0 2575 1046-51 โทรสาร 0 2575 1052

พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2550

สาธารณรัฐออสเตรีย

กรุงเวียนนา



กรมการกงสุล มุ่งบริการประชาชน ISO 9002



ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง

ออสเตรียตั้งอยู่ทางใต้ของทวีปยุโรปตอนกลาง ทำให้เป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญ ระหว่างยุโรป ตะวันออกกับยุโรปตะวันตก มีพรมแดนติด 8 ประเทศ คือ เยอรมนี สาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐสโลวาเกีย อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ และลิกเตนสไตน์

พื้นที่

83,858 ตร.กม. (เล็กกว่าไทย 5 เท่า)

ภูมิประเทศ

ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูง ซึ่งอุดมด้วยแร่ธาตุและมีที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก เนื่องจากมีแม่น้ำดานูบไหลผ่านออสเตรียเป็นระยะทาง 220 ไมล์ ร้อยละ 46 ของพื้นที่ประเทศเป็นป่าไม้ ออสเตรียมีภูมิประเทศสวยงามจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของยุโรป

เมืองหลวง

กรุงเวียนนา มีประชากร 1.6 ล้านคน เป็นที่ตั้งของสำนักงานสหประชาชาติแห่งที่สามและเป็นศูนย์กลางแห่งศิลปะการดนตรี

ประชากร

8.2 ล้านคน ร้อยละ 98 พูดภาษาเยอรมัน ซึ่งเป็นภาษาราชการของออสเตรีย

ศาสนา

ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 73.6% นิกายโปรเตสแตนต์ 4.7% อิสลาม 4.2% ศาสนาอื่นๆ 3.5% ไม่ระบุศาสนา 2%

สกุลเงิน

ยูโร

ระบบไฟฟ้า

220/230 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิรตซ์

เวลาทำการ (ทั่วไป)

ธนาคาร จันทร์-ศุกร์ 8.00-12.30 น. และ 13.30-15.00 น. (พฤหัสบดี ถึง 17.30 น.)

ร้านค้า จันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00 น.

เสาร์ 9.00-17.00 น.

โทรศัพท์

ไฟไหม้ กด 122

ตำรวจ กด 133

รถพยาบาลฉุกเฉิน กด 144

โทร.ไปต่างประเทศ กด 00 ตามด้วย

รหัสประเทศ รหัสเมือง และหมายเลขโทรศัพท์

วันชาติ

26 ตุลาคม

สภาพสังคม

คนออสเตรียเป็นคนอนุรักษนิยมไม่ชอบแสดงความรุนแรงและความขัดแย้ง ส่งเสริมการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม และพยายามประสานผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มต่างๆ ทำให้ออสเตรียมีการผลานประโยชน์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้างทำให้แทบไม่มีการนัดหยุดงาน และช่วยให้อัตราการว่างงานในออสเตรียค่อนข้างต่ำ

การเมือง การปกครอง

ออสเตรียเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประกอบด้วย 9 จังหวัด คือ Burgenland, Carinthia, Lower Austria, Upper Austria, Saizburg, Styria, Tirol, Voralberg และ Vienna (ซึ่งเป็นทั้งเมืองหลวงและจังหวัด) แต่ละจังหวัดมีอำนาจปกครองเป็นอิสระ

โดยทั่วไปจังหวัดมีอำนาจในการออกกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเพื่อการปกครองตนเองเกือบทุกเรื่องยกเว้นการต่างประเทศ และการป้องกันประเทศ แต่ละจังหวัดมีผู้ว่าการจังหวัด (Governor) ซึ่งได้รับเลือกจากสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร มีสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดซึ่งมาจากการเลือกตั้ง

ออสเตรียมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศโดยการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง ดำรงตำแหน่งครั้งละ 6 ปี สามารถดำรงตำแหน่งได้ 2 สมัย นายกรัฐมนตรีทำหน้าที่เป็นหัวหน้ารัฐบาล ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีจากหัวหน้าพรรคที่ได้เสียงข้างมากในสภา ส่วนรัฐสภาประกอบด้วย สภาล่าง มีสมาชิก 183 คน ได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนทุก 4 ปี และสภาสูง มีสมาชิก 64 คน ได้รับเลือกจากสภาจังหวัด

ศาลเป็นผู้ใช้อำนาจตุลาการ มีศาลพิจารณาคดีแพ่งและอาญา (โทษสูงสุดในคดีอาญา คือ จำคุกตลอดชีวิต ไม่มีโทษประหารชีวิต) และมีศาลพิเศษ คือ ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากการละเมิดบทบัญญัติรัฐธรรมนูญของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารและศาลปกครองให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากการละเมิดบทบัญญัติของกฎหมายนอกเหนือจากรัฐธรรมนูญหรือการกระทำมิชอบโดยฝ่ายบริหาร ปัจจุบันออสเตรียใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญร่างขึ้นปี ค.ศ. 1920 ฉบับแก้ไขปรับปรุงปี ค.ศ. 1929

